

ผู้ว่าฯกทม.แถลงข่าวด่วนป้องกันกรุงเทพฯฝั่งเหนือ

หลังรัฐบาลจะปล่อยน้ำผ่านคลองรังสิต ทำน้ำสูง 3.5 เมตร สั่งเร่งเสริมคันแนวเขื่อน ซึ่งมีเวลาแค่ 48 ชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ เรียกประชุมด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และแถลงการณ์ด่วนเมื่อเวลา 21.30 น. ว่า กรุงเทพมหานครได้รับทราบสถานการณ์น้ำจากรัฐบาลว่าจะมีการปล่อยน้ำลงมาเข้าพื้นที่กรุงเทพฯผ่านคลองรังสิตในระดับ 3.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และให้นโยบาย กรุงเทพมหานครป้องกันเมืองหลวงของประเทศให้ได้ ซึ่งตนได้สั่งการเร่งด่วนให้เสริมแนวคันกั้นน้ำริมถนนคลองหกวาเพิ่มเป็น 3 เมตร ขณะนี้มีแนวคันกั้นน้ำแล้ว 0.50 เมตร แต่ถนนมีความสูง 2 เมตร กทม.จึงต้องเร่งวางแนวเพิ่มขึ้นอีก 0.50 เมตร ตลอดแนว คาดว่าจะใช้กระสอบทรายเสริมคันมากถึง 1,200,000 ใบ โดยผู้ว่าฯกทม.สั่งเริ่มดำเนินการทันทีคืนนี้ เพราะมีเวลาเพียง 48 ชั่วโมงที่น้ำจะเดินทางมาถึง

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯกทม.ยังได้สั่งสร้างคันกั้นน้ำริม คลอง 8 9 10 11 12 สูง 3 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพฯฝั่งตะวันออกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้ากทม.ดำเนินการเองทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลา 7 วัน แต่กทม.จะหาทางประสานทุกหน่วยงานทุกฝ่ายให้ดำเนินการให้เสร็จใน 3-4 วัน โดยรัฐบาลแจ้งว่าจะมอบกระสอบทราย 1 ล้านใบให้กทม.สัปดาห์หน้า และส่งนักโทษ 300 คนจากกรมราชทัณฑ์มาช่วย ซึ่งผู้ว่าฯกทม.ขอขอบคุณและขอความกรุณามอบกระสอบทรายให้เร็วที่สุด

อย่างไรก็ดี กทม.ขอความร่วมมือประชาชนบริจาคกระสอบทรายหรือไปช่วยกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อร่วมมือร่วมใจกันป้องกันกรุงเทพฯบ้านของเรา โดยประชาชนที่มีจิตอาสาให้ไปพร้อมกันที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เขตสายไหม

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม.ยังเป็นห่วงถนนพหลโยธินในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทช่วงข้ามคลองรังสิตที่น้ำอาจไหลบ่าย้อนกลับเข้ากรุงเทพฯได้ จึงจะประสานกรมทางหลวงชนบทดูแลจุดนี้โดยผู้ว่าฯกทม.จะลงพื้นที่จุดดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ เวลา 07.00 น.

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า “ผมไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกขอเวลาให้กทม.ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนว่าจะเป็นอย่างไร และทันทีที่ประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะออกมาในรูปแบบใด ผมจะประกาศเตือนประชาชนเอง แต่ในขั้นนี้หากประชาชนจะย้ายของมีค่า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปลั๊กไฟ ขึ้นที่สูงก่อนก็จะเป็นการดี ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กทม.จะดูแลประชาชนด้วยความซื่อสัตย์เต็มที่ และผมขอยืนยันว่ากทม.จะต้องยันน้ำไว้ให้ได้ ไม่มีคำว่าไม่ได้ ต้องได้เท่านั้น”

กทม.เฟ้าระวังสายไหม-ดอนเมือง น้ำทะเลัก

เผยเขื่อนคลองหกวา 6 กม.เสร็จแล้วสั่งเพิ่มสูงอีก 50 ซม. เพื่อความไม่ประมาท ยกถนนเลียบบคลอง 2 และสายไหม 85 อีก 30 ซม. เพิ่มกระสอบทรายอีก 6 แสนใบที่ฝั่งตะวันออก ขณะน้ำหนุนสูงสุดวันนี้ที่ปากคลองตลาดอยู่ที่ 2.07 ม.

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.54 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.แถลงข่าว ยอมรับว่ายังสถานการณ์น้ำในขณะนี้พื้นที่ที่ต้องเฟ้าระวังมากที่สุดคือเขตสายไหม ดอนเมือง ขณะเดียวกันแนวคันกั้นน้ำริมคลองหกวาได้เสริมกระสอบทรายระยะทาง 6 กิโลเมตรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาทได้สั่งการให้เพิ่มความสูงแนวกระสอบทรายเป็น 50 เซนติเมตร เป็นระยะทางอีก 1 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักการโยธายกระดับถนนเลียบบคลอง 2 สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร เพื่อเป็นแนวคันกั้นน้ำ รวมถึงยกระดับที่ถนนสายไหม 85 เพิ่มอีก 30 เซนติเมตร อีก 1 กิโลเมตร ส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้เพิ่มกระสอบทรายอีก 6 แสนใบ ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการจะบริจาคทรายสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคกทม. หรือที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6 อยู่ที่ 4,238 ลบ.ม./วินาที ลดลงจากเมื่อวาน 36 ลบ.ม./วินาที ส่วนน้ำทะเลหนุนสูงเมื่อเวลา 09.59 น. อยู่ที่ระดับ 1.08 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวัดได้ที่ปากคลองตลาดเมื่อเวลา 07.00 น. อยู่ที่ 2.07 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 73 ซม. อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดและอย่าตื่นตระหนก

ที่มา : วันที่ 18 ตุลาคม 2554 สยามรัฐ ([Link](#))